

Quận 10 thực hiện điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn: Phấn đấu hoàn thành cuộc điều tra trước ngày 31/7/2024

Ngay sau khi nhận được Văn bản hỗ trợ của đồng chí Phó chủ tịch phụ trách khối Văn xã về việc hỗ trợ điều tra, Chi cục Thống kê Quận 10 đã tiến hành công tác lập bảng kê các hộ tại 26 địa bàn điều tra. Trong những ngày đầu lập bảng kê, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm và nỗ lực, Chi cục Thống kê đã hoàn thành công tác lập bảng vào ngày 20/6/2024 với 3.128 hộ được lập và đưa lên phần mềm của cuộc điều tra.

Với tổng số 26 địa bàn và 706 hộ được chọn mẫu từ phần mềm điều tra, Chi cục Thống kê Quận 10 đã tiến hành ra quân thu thập thông tin các hộ, với chủ yếu là dân tộc người Hoa. Với sự hỗ trợ và sự chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch đối với các Phường được chọn mẫu, Chi cục Thống kê gặp nhiều thuận lợi trong quá trình triển khai cùng với sự hỗ trợ của UBND các phường giúp cho các hộ hiểu được mục đích và ý nghĩa của cuộc điều tra. Tuy nhiên, cũng có một số khó khăn là một số hộ khó tiếp cận, một số hộ đi vắng không gặp được và một số hộ không hợp tác về thông tin nghề nghiệp cũng như nơi làm việc.



Điều tra viên đang tiến hành phỏng vấn hộ DTTS Phường 05 Quận 10

Với 26 địa bàn điều tra được chọn mẫu, thời gian thực hiện điều tra trong 45 ngày bắt đầu từ ngày 01/7/2024, Chi cục Thống kê đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, từ đó phối hợp tích cực với điều tra viên. Các thông tin tuyên truyền đã được Chi cục Thống kê gửi cho UBND các phường chạy trên bảng led điện tử và các nơi công cộng để người dân nắm rõ.

Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc điều tra đã tiến hành thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Tiến độ tính đến ngày 19/7/2024, điều tra viên đã hoàn thành phỏng vấn 417 hộ tại 26 địa bàn, đạt tỷ lệ 59,07%. Trong quá trình thực hiện, Chi cục Thống kê đã phân công các giám sát viên cấp quận bám sát địa bàn, kiểm tra, góp ý việc thu thập thông tin của điều tra viên. Tuy thời gian còn lại dài, nhưng với quyết tâm và nỗ lực, Chi cục Thống kê Quận 10 sẽ phấn đấu hoàn thành cuộc điều tra trước ngày 31/7/2024 với chất lượng theo đúng quy định của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê Thành phố.

CHI CỤC THỐNG KÊ QUẬN 10